

Số: 277/TB-CTHADS

Hải Dương, ngày 05 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng tại Hội nghị giao ban tháng 3 năm 2021

Ngày 05/3/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban tháng 3 năm 2021 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và đề ra một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới. Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Cục trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và đồng chí Kế toán trưởng Cục THADS tỉnh.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Cục báo cáo kết quả công tác tháng 2, một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong tháng 3/2021 và các ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn kết luận như sau:

1. Về kết quả công tác tháng 2 năm 2021

Tháng 2/2021 là tháng gắn liền với dịp nghỉ Tết Nguyên đán, ngay sau khi nghỉ Tết, do tình hình dịch covid-19 của tỉnh diễn biến phức tạp, toàn tỉnh phải thực hiện dân cách xã hội đến hết ngày 02/3/2021 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng chính phủ. Do vậy, việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị chỉ thực hiện đối với một số đồng chí được phân công, các Chấp hành viên và công chức khác làm việc trực tuyến tại nhà. Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung vào việc thực hiện các biện pháp phòng chống, dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, đồng thời đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và của cấp ủy, chính quyền địa phương; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác theo dõi thi hành án hành chính... do đó, kết quả các mặt công tác cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Theo số liệu báo cáo thống kê 5 tháng đầu năm 2021, các cơ quan THADS trong toàn tỉnh đã giải quyết được 2.322 việc và 61.381.151.000 đồng, tỷ lệ giải quyết đạt 53,70% về việc và 12,95% về tiền.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kết quả công tác tháng 2 cũng còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: kết quả thực hiện chỉ tiêu thi hành án việc và về tiền thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020; một số công việc còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương ở một số đơn vị, cá nhân chưa thực sự nghiêm túc; việc triển khai thực hiện phần mềm quản lý, chỉ đạo, điều hành còn chậm so với chỉ đạo của Tổng cục THADS...

2. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong tháng 3/2021 và những tháng tiếp theo, Cục trưởng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, chủ động triển khai thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây:



1. Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan đến công tác THADS, THA hành chính, các văn bản của ngành dọc cấp trên và của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương; của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện công tác chuyên môn tại các địa bàn cho phù hợp.

2. Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn tiếp tục thực hiện phương châm hướng về cơ sở, chủ động bám sát cơ sở, đặc biệt là đối với địa bàn trọng điểm, vụ việc trọng điểm; tăng cường trao đổi, làm việc với các đơn vị để trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở các Chi cục, nhất là các vụ việc có giá trị thi hành lớn, các vụ việc đang trong quá trình xử lý tài sản và các vụ việc khác liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các vụ việc đang có khiếu nại, tố cáo của công dân ở các địa bàn trọng điểm như: tp.Hải Dương, tp.Chí Linh, tx.Kinh Môn và tại cơ quan Cục... Tích cực nghiên cứu, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về nghiệp vụ đối với các vụ việc cấp huyện xin thỉnh thị; chủ động trao đổi với các cơ quan liên quan, chính quyền cơ sở để phối hợp giải quyết việc THA tại cơ sở.

Thực hiện nghiêm túc Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án của Tổng cục. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục theo dõi, đôn đốc, cập nhật kết quả các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc có điều kiện thi hành trong toàn tỉnh, tham mưu cho lãnh đạo Cục chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đồng thời tiếp tục đôn đốc, theo dõi việc lập và thực hiện kế hoạch, phương án giải quyết hồ sơ THA của các Chấp hành viên đối với các loại vụ việc này, nhằm nâng cao tỷ lệ giải quyết thi hành án.

3. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 128/QĐ-TCTHADS ngày 03/02/2021 của Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2021 và Kế hoạch số 38/KH-CTHADS ngày 12/01/2021 về việc kiểm tra công tác THADS năm 2021 của Cục THADS tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra, chú trọng việc thực hiện các kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Kiểm tra của Tổng cục THADS.

Tăng cường phối hợp, bảo đảm sự kết nối thông tin giữa các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS cấp huyện trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

4. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức THADS, nhất là công tác tự đào tạo; chuẩn bị nội dung các Chuyên đề tập huấn nghiệp vụ đảm bảo chất lượng, thiết thực theo Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ THADS năm 2021; xây dựng phương án, kế hoạch và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, tiếp tục quan tâm kiện toàn đơn vị còn thiếu lãnh đạo; thực hiện nghiêm túc việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với Chấp hành viên, kế toán, thủ kho, thủ quỹ trong các Chi cục THADS cấp huyện và trong nội bộ

cơ quan Cục. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục về kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị và tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức thuộc quyền quản lý của mình.

5. Tăng cường chỉ đạo công tác kế toán hành chính sự nghiệp, tập trung thực hiện Dự toán ngân sách năm 2021 và thẩm định, phê duyệt, chuẩn bị báo cáo quyết toán năm 2020; thường xuyên rà soát, đối chiếu và tiến hành xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ theo quy định của pháp luật và Quy trình của Tổng cục THADS; quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc đúng nguyên tắc và Quy chế sử dụng tài sản công; thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ công việc theo đúng quy định và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; quan tâm làm tốt công tác quản lý nội vụ cơ quan, thực hiện tốt các quy định về văn hóa công sở.

6. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác THADS phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục và công tác chuyên môn; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các Phần mềm, nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thư điện tử của Ngành; nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng, lề lối làm việc của công chức, người lao động.

Trên đây là Kết luận của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hải Dương tại Hội nghị giao ban tháng 3 năm 2021, Cục THADS tỉnh thông báo để các đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Văn phòng Tổng cục THADS (để biết);
- Lãnh đạo Cục THADS tỉnh (để báo cáo);
- Trưởng các phòng chuyên môn (để thực hiện);
- Chi cục THADS các huyện, TP, TX (để biết);
- Trang thông tin điện tử của Cục (để đăng tải);
- Lưu VT.

**TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đông Văn Kiên



